

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 19

‘ฉัตรชัย’เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ เปิดทางขยายเวลาคัดผู้ว่ากยท.

“ฉัตรชัย” เร่งขยายระยะเวลารับสมัครผู้ว่า กยท. เร่งตรวจสอบคุณสมบัติ 3 ผู้สมัครยื่นไม่พร้อมต้องขยายเวลาเพิ่ม เผยขึ้นทะเบียนเกษตรกรสวนยางแล้ว 3 แสนราย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ผ่านช่วง 120 วันตามบทเฉพาะกาล ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นการชั่วคราวแทนเพื่อสานต่อภารกิจ

ในส่วนของการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กยท. ได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 12-17 พ.ย.2558 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1.นายเพิก เลิศวงพง ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง จ.จันทบุรี 2.นายยุทธชัย ลิ้มเลิศวาที พิธีกรรายการสภากาแฟ สภาประชาชน ทางเอเอสทีวี นิวส์วัน 3.นายภฤต ธนิตราพงศ์ อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา แต่หากทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการ อาจต้องขยายระยะเวลาสมัครต่อไป

ส่วนความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 กยท. ทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกร



ฉัตรชัย สาริกัลยะ

ชาวสวนยางระดับจังหวัดไปแล้ว จากนั้น ในวันที่ 19 พ.ย.58 กยท. จะดำเนินการจัดการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับเขต ก่อนคัดเลือกให้เหลือ ผู้แทนเกษตรกร 2 คน และผู้แทนสถาบันเกษตรกร 2 คน

ส่วนคณะกรรมการอีก 3 คนจะคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อกรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำไว้แล้ว ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร 1 คน ผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรม 1 คน คณะกรรมการ กยท. 7 คน

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ กยท. ดำเนินการไปแล้วกว่า 1 เดือน ผลสรุปการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 17 พ.ย.2558 มีเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง ผู้เช่าผู้ทำสวนยาง คนกรีดยาง) จำนวน 273,125 ราย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 74 กลุ่ม

"บักฉัตร" เร่งเดินหน้าสรรหาผู้ว่าการยางฯ คนแรก ลั่นต้องได้มืออาชีพแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางได้ จีบ.ให้
หนาน เร่งข냥ในสต็อกกว่า 4 แสนตัน (19/11/2558)

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรฯ ถึงความคืบหน้าในเรื่องการส่งออกยางในสต็อกกว่า 4 แสนตัน ว่าหลังจากที่ครบรอบสัญญา 1 ปี ในการ
ส่งออกยาง กับบริษัทไต้หวัน จากประเทศจีน ไปเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ข냥ไปเพียง 2 หมื่นตัน ซึ่ง
ล่าสุดได้มีแผนรับข냥ต่อให้ครบตามสัญญา และยอมเสียค่าปรับในอัตรา 6.6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือนต่อตัน ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้ว
มีการเปิดหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือแอลซี ขอรับข냥ใหม่อีก 1 หมื่นตัน และได้ข냥จากโกดังไป 3.2 พันตัน รวมทั้ง
จะมีการรับข냥ให้ครบโดยเร็วที่สุดตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขาย อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการเสียค่าปรับ ทางคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องสัญญา ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง หากทางบริษัทไต้หวันไม่ทำตามข้อตกลง จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอีก
ครั้ง และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้หากจะพูดหรือทำอะไรต่อไปในขณะนี้ เกรงจะกระทบเงื่อนไขใน
สัญญาจึงจำเป็นต้องให้ทีมกฎหมายของกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาหารืออีกครั้งอย่างละเอียด ตนเข้าใจว่าควร
เร่งรัดทาง บ.ไต้หวัน ให้มาข냥ตามข้อตกลงใหม่อย่างครบถ้วน

พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กล่าวการสรรหาผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ว่า ในขณะนี้ผู้มาสมัครแล้วจำนวน 3 คน ซึ่ง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติว่าจะมีบริหาร กยท.ได้หรือไม่ ถ้าคุณสมบัติไม่ครบ อาจจำเป็นต้องขยายระยะเวลาเปิดรับ
สมัครใหม่ ซึ่งตนยืนยันว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่า กยท.คนแรก ต้องมีความเป็นมืออาชีพและบริหารจัดการเรื่องยางพาราให้กับ
ชาวสวนยางได้ทั้งระบบ ส่วนผู้ทรงวุฒิ ที่จะมาเป็นบอร์ด กยท. ที่มาจากตัวแทนเกษตรกร 55 จังหวัด และผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร อยู่ระหว่างารคัดสรรเช่นเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อบุคคลที่สมัครเป็นผู้ว่า กยท. 3 ราย ประกอบด้วย นายเพ็ก เลิศวังพง นายยุทธยิณ ล้อมเลิศ
วาที และนายกฤต ธนิศราพงศ์

ที่มา เดลินิวส์ (18/11/58)

รณว.พาณิชย์ เผยเร่งสรรหาผู้ว่าการฯ-บอร์ดกยท., ตั้งเชาว์ ทรงอาวุธทำหน้าที่ชั่วคราว (19/11/2558)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รณว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงถึงความคืบหน้าการยางแห่งประเทศไทยหลังผ่านช่วง 120 วันตามบทเฉพาะกาลว่า ล่าสุด **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**ได้แต่งตั้งนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นการชั่วคราวแทน เพื่อสานต่องาน กยท ที่ยังคงต้องเร่งเดินหน้าตามภารกิจต่อไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กยท. ได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2558 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายเพ็ก เลิศวงพง 2. นายยุทธยง ลี้มเลิศวาที 3. นายกฤต ธนศราพงศ์ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยต่อไป

ด้านความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58 กยท. ทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดไปแล้วจากนั้น ในวันที่ 19 พ.ย.58 กยท. จะดำเนินการจัดการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับเขต ซึ่งมีทั้งหมด 6 เขต ประกอบด้วย เขตภาคใต้ตอนบน / เขตภาคใต้ตอนล่าง / เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / เขตภาคเหนือ และเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ให้เหลือเขตละ 1 คน ทั้งผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อส่งบัญชีรายชื่อให้คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน และผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน ส่วนคณะกรรมการอีก 3 คน คณะอนุกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทำไว้แล้ว ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร 1 คน ผู้แทนผู้ประกอบการยางซึ่งเชี่ยวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรม 1 คน รวมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กยท. 7 คน และนำรายชื่อทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ กยท.ดำเนินการไปแล้วกว่า 1 เดือน ผลสรุปการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง ผู้เช่า ผู้ทำสวนยาง คนกรีดยาง) จำนวน 273,125 ราย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 74 กลุ่ม

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18/11/58)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

จี.บ. ไทหนานขนยาค้าง4แสนตัน ชี้ 1 ปี ปรับเพียง2.3หมื่นตัน (19/11/2558)

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯถึงความคืบหน้าใน เรื่องการส่งออกยางในสัปดาห์กว่า 4 แสนตัน ว่าหลังจากที่ครบรอบสัญญา 1 ปีในการส่งออกยาง กับบริษัทไต้หวัน จากประเทศจีน ไปเมื่อวันที่22 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง บ.ไต้หวัน ได้มีการขนยางไปเพียง 2 หมื่นตัน

ซึ่งล่าสุดได้มีแผนรับยางต่อให้ครบตามสัญญา และยอมเสียค่าปรับในอัตรา 6.6 เหรียญสหรัฐต่อเดือนต่อตัน ซึ่งใน สัปดาห์ที่แล้วได้มีการเปิดหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือแอลซี ขอรับยางใหม่อีก1 หมื่นตัน และได้ขนยางจากโกดังไป 3.2 พันตัน รวมทั้งจะมีการรับยางให้ครบโดยเร็วที่สุดตามที่ตกลงในสัญญาซื้อขาย อย่างไรก็ตามก็ตามเงื่อนไขในการเสียค่าปรับ ทาง คณะกรรมการพิจารณาเรื่องสัญญา ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง หากทางบริษัทไต้หวันไม่ทำตามข้อตกลง จะมีการพิจารณา อย่างรอบครอบอีกครั้ง และยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้หากจะพูดหรือทำอะไรต่อไปในขณะนี้ เกรงจะ กระทบเงื่อนไขในสัญญา จึงจำเป็นต้องให้ทีมกฎหมายของกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมาหารืออีกครั้งอย่าง ละเอียด ตนเข้าใจว่าควรเร่งรัดทางบ.ไต้หวัน ให้มาขนยางตามข้อตกลงใหม่อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กล่าวการสรรหาผู้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ว่าในขณะนี้ได้มีผู้มา สมัครแล้วจำนวน 3 คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าจะมีคุณสมบัติบริหารกยท.ได้หรือไม่ ถ้าไม่ครบอาจจำเป็นต้องขยายระยะเวลา เปิดรับสมัครใหม่ ซึ่งตนยืนยันว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากยท.คนแรก ต้องมีความเป็นมืออาชีพและบริหารจัดการเรื่องยางพารา ให้กับชาวสวนยางได้ทั้ง ระบบ ในส่วนผู้ทรงวุฒิมาเป็นบอร์ด กยท.ที่มาจากตัวแทนเกษตรกร 55 จ. และผู้แทนสถาบัน เกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดสรรเช่นเดียวกัน

โดยรายชื่อผู้สมัคร ผวก.กยท. 3 คน

- 1.นายเพ็ก เลิศวังพง
2. นายยุทธียง ลัมเลิศวาที
3. นายกฤต ธนิศราพงศ์

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบผู้สมัครผู้ว่ากยท. พบว่า หนึ่งในสามคนมีความโยงโย กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตร ที่พยายามส่งมาเป็นบอร์ดการยาง เพื่อเข้ามาควบคุมกิจการของ กยท. แทนเกษตรกรสวน ยางทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้บ.ยักษ์ใหญ่ ได้ส่งทีมงานเข้ามาปะปนกับกลุ่มเกษตรกรในการนำมอบเกษตรกรสวนยางออกมา เคลื่อนไหว ในฝ่ายที่ผลักดันให้เกิด พรบ.ยางแห่งประเทศไทย โดยเปิดช่องให้ กทย.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สามารถมีการทำธุรกิจ ร่วมทุนกับเอกชนได้ เหมือนกับ ปตท. ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรสวนยางได้คัดค้านเรื่องมาตลอดแต่ก็ไม่เป็นผล

ที่มา แนวหน้าธุรกิจ(18/11/2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

สหกรณ์ฯ 4 แห่งช่วยชาวสวนยางหมดปัญหาใช้หนี้ (19/11/2558)

พืชราคายางดี ชาวสวนยางหมดปัญหาส่งเงินคืนสหกรณ์ฯ 4 แห่ง จังหวัดอนุมัตติงบาพัฒนา 24 ล้านบาท หนุนช่วยเหลือปัญหาการยาง เน้นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมแนะเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีสหกรณ์กองทุนสวนยางจำนวน 36 แห่ง สมาชิกจำนวน 6,710 คน มีทุนดำเนินงาน 280 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจรวม แปรรูปประมาณ 860 ล้านบาท

ในปี 2558 สหกรณ์ดำเนินธุรกิจมีกำไร 32 แห่ง เป็นเงินประมาณ 28 ล้านบาท ขาดทุน 4 แห่ง จำนวน 0.53 ล้านบาท จากสภาพปัญหาการยางที่ตกต่ำส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถส่งชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ ได้ ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด วงเงินประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือปัญหาการยางโดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา จำนวน 2 โครงการ เป้าหมาย 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์บ้านหนองครก ชุมชุม สหกรณ์จังหวัดตรัง สหกรณ์บ้านหนองศรีจันทร์ และสหกรณ์ตำบลคลองปาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ฯ และเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามยังมีสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จทั้ง ๆ ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางหลายแห่งต่างประสบปัญหาขาดทุนอันเนื่องมาจากราคายางพาราตกต่ำ ซึ่งตนได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พบว่าสหกรณ์แห่งนี้ออกตั้งเมื่อปี 2537 มีโรงอบ/รมยาง จำนวน 2 โรง ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 533 คน ทุนเรือนหุ้นประมาณ 6 ล้านบาท ทุนดำเนินงานประมาณ 19 ล้านบาท ที่ผ่านมามีการดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 84 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจแปรรูปยาง ปูย ประมาณ 66 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้ำยางสด เศษยาง รวมประมาณ 6.4 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ขายปุ๋ยและสินค้าทั่วไปประมาณ 6 ล้านบาท ธุรกิจรับฝากเงิน 6 ล้านบาท และธุรกิจสินเชื่อประมาณ 1 บาท รายได้ประมาณ 80 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 75 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประมาณ 4 ล้านบาท สำหรับกำไรของสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดสรรคืนแก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 1.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.38 และเก็บไว้เป็นทุนในการดำเนินงานและสวัสดิการสมาชิก 1.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.87 และเป็นโบนัสกรรมการและอื่น ๆ 0.37 คิดเป็นร้อยละ 9.75

นายเดชรัฐกล่าวอีกว่า การดำเนินการที่มีผลกำไรของสหกรณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีการเชื่อมั่นศรัทธา การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำไปสู่ความสำเร็จของสหกรณ์ฯ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น

ทิมา ประชาชาติธุรกิจ (Th) (18/11/58)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 10

สวนยางเมืองคอนขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าว รายงานบรรยากาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยางที่การยางแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างคึกคัก หลังเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายจรุง จุลเดช หัวหน้าการยางแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่ได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนา ยางพารา ขณะนี้เปิดให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยาง ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ขณะนี้ มีมาขึ้นทะเบียนแล้ว 4,623 ราย ซึ่งเกษตรกร ที่ขอขึ้นทะเบียนหมายถึง เจ้าของสวนยาง ผู้มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดินซึ่งมีสิทธิได้รับ

ผลผลิตจากสวนยาง ไม่ว่าจะกรีดยังหรือจ้างกรีดยัง ผู้เช่าสวนยาง ผู้ไม่มีชื่ออยู่ในเอกสารหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางได้ เนื่องจากทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยเจ้าของที่ดิน ต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น ผู้ทำสวนยาง ผู้ไม่มีชื่อในหลักฐานที่ดิน แต่มีสิทธิได้รับผลผลิตจากสวนยางนั้น เนื่องจากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดิน ต้องไม่มีสิทธิรับผลผลิตจากสวนยางนั้น และคนกรีดยัง ผู้รับจ้างกรีดยัง โดยได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตตามสัดส่วนและตามจำนวนที่กรีดยังว่าจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว คนกรีดยังจะต้องไม่เป็นเจ้าของสวนยางหรือผู้ทำสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้รีบมาขึ้นทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 7

ไทยจیبรัสเซียซื้อยาง 8 หมื่นตัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ไทยได้หารือกับนาย Alexey Valentinovich Ulyukayev รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการรัสเซียตะวันออกไกล โดยได้ขอให้รัสเซียสนับสนุนการนำเข้ายางพาราจากไทยจำนวน 80,000 ตัน มูลค่าประมาณ 139.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย เคยแจ้งความประสงค์เมื่อคราวเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือน ม.ค.2558 โดยเร่งรัดให้รัสเซียเร่งจัดส่งหนังสือแสดงความจำนงในการซื้อยางพาราจากไทย เพื่อให้ไทยสามารถจัดส่งสินค้ายางพาราดังกล่าวได้โดยเร็ว ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการของรัสเซีย ในการป้อนสู่ตลาดการผลิตรถยนต์ และเครื่องบินที่กำลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัสเซียรับที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ไทยยังได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อจากเมืองดานังของประเทศเวียดนามผ่านไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ

โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนเรื่องเส้นทางดังกล่าว และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป

ขณะเดียวกันรัสเซียได้ขอให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซีย โดยเฉพาะการขยายการลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาล ซึ่งขณะนี้มีบริษัทของไทย คือ Sutech Engineering ได้ทำสัญญากับรัฐบาลรัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงาน มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิตมากกว่า 5 แสนตัน โดยได้ขอให้มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม และรัสเซียมีนโยบายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่การลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องภาษี การอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศเพื่อผลักดันการลงทุนให้เพิ่มขึ้นด้วย

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า ไทยยังได้หารือกับ Michael B. Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐ โดยสหรัฐ ได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐ (TIFA JC) ทั้งระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อเนื่องกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

พาณิชย์เร่งรัสเซียซื้อยาง 8 แสนตันจากไทย (19/11/2558)

กระทรวงพาณิชย์ เร่งรัสเซียซื้อยางพารา 8 แสนตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องบิน ด้านรัฐบาลรัสเซียชวนไทยลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาล

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้การหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการรัสเซียตะวันออกไกลช่วยเร่งรัดจัดส่ง หนังสือแสดงความจำนงในการซื้อยางพาราจากไทยจำนวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 139.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเคยแจ้งความประสงค์ในช่วงเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือน ม.ค. 58 เพื่อป้อนสู่ตลาดการผลิตรถยนต์และเครื่องบินที่กำลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นฝ่ายรัสเซียรับที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า ยางพาราของไทยต่อไป

ขณะเดียวกัน ก็ได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อจากเมืองดานังของประเทศเวียดนามผ่านไปถึงภาค ตะวันออกของอินเดีย และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนเรื่องเส้นทางดังกล่าว แต่ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป

“ขณะนี้รัฐบาลของรัสเซียได้จัดทำนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในภูมิภาค ตะวันออกไกลของรัสเซีย และแสดงความจำนงให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคดังกล่าวด้วย เนื่องจากภาคเอกชนของไทย ได้จัดทำสัญญากับรัฐบาลของรัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงานน้ำตาลซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีกำลังการผลิตมากกว่า 500,000 ตัน จึงต้องการให้ไทยขยายการลงทุนเพิ่มเติม” นางอภิรดี กล่าว

ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัสเซียดังกล่าวจะให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติ ทั้งในเรื่องของภาษีและการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายให้สามารถขยายการลงทุนระหว่างกัน และจะมีการจัดงานสัมมนาร่วมกันเพื่อชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศอีกด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ชาวสวนยางขอนแก่น ไม่เอานโยบายไร่ละพันห้า หนุนขึ้นราคาไม่ต่ำกว่า 25 บาท/กก. (19/11/2558)

(18 พ.ย.58) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด บ้านทุ่งใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้มีการเปิดประมูลยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์ฯ รวม 200 ราย ได้ยางพาราจำนวน 105 ตัน ราคาเกือบสองแสนบาท นายประดิษฐ์ เทียงธรรม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จำกัด ได้จัดให้มีการประมูลยางพาราของสมาชิกจากบริษัทสหผลการยาง จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ในราคา 18.80 บาท ซึ่งราคาภายในระยะนี้ตกต่ำลงมาก ทางสหกรณ์ฯ ได้หาวิธีทางเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องสวนยาง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยา พร้อมกันนั้นได้เสนอภาครัฐให้ทำการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราอีกด้วย

นายประดิษฐ์ เทียงธรรม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางภาครัฐได้มีการอุดหนุนเงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท โดยแบ่งออกให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท แต่ไม่เกินคนละ 15 ไร่ แต่ก็ต้องรอการอนุมัติจาก ครม.อีกครั้งว่าจะมีผลในช่วงเดือนใด ส่วนการประมูลครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 19-20 พ.ย. 2558 นี้

ด้าน นายสหภาพ บุตตะ เกษตรกรสวนยางพาราบ้านดุนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กรรมการสหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลหนึ่ง กล่าวว่า ทางชาวสวนยางพาราไม่เห็นด้วยกับนโยบายให้เงินอุดหนุนไร่ละ 1,500 บาท รัฐบาลควรช่วยเหลือราคายางที่ตกต่ำให้อยู่ในราคาขั้นต่ำที่กิโลกรัมละ 25 บาท อยากเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือชาวสวนยางให้ถูกจุดด้วย

ที่มา ราคาขงดอทคอม (19/11/58)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

เชื่อบริการยางพาราฟื้นตัวต้องใช้เวลา 5-8 ปี หลังเงินปฏิรูปศก. (19/11/2558)

เกษตรกรเชื่อบริการยางพาราฟื้นตัวต้องใช้เวลา 5-8 ปี หลังเงินปฏิรูปเศรษฐกิจรับตลาดโลกผันผวน

นายเงินสวัสดิ์ ลิมทวีสกุล เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา ต.แม่ขี อ. ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ราคา ยางพาราจะกลับมาพลิกฟื้นตัวได้คงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5-8 ปี จากเงินในฐานะผู้นำเข้ารายใหญ่ของ ไทยกำลังปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ โดยจะเน้นปฏิรูปเศรษฐกิจมากกว่าการกลับไปใช้มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจเพื่อรับ มือตลาดโลกผันผวน

ทั้งนี้ เงินหันมาปรับเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อไทยโดยตรง เพราะเงินจะไม่ใช้ผู้นำเข้า รายใหญ่ต่อไป จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถกำหนดราคาส่งออกเอง แต่รัฐบาลต้องเปิดตลาดใหม่มาทดแทน โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ค้าแทนเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศในราคาที่ดีที่สุด

นายเงินสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสาเหตุที่ราคายางตกต่ำเป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากในช่วง 6-7 ปีที่ ผ่านมาประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา และจีน ขยายพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมากทำให้ผลิตภัณ์ที่ ล้นตลาดโลก พ่อค้าคนกลางจึงไม่ห่มคำสั่งซื้อขายที่ตลาดล่วงหน้าในราคาสูง--จบ--

ที่มา โพสต์ ทูเดย์ (Th) (18/11/58)

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 15 (1)

วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน พัฒนาคน-เพิ่มมูลค่าอย่างพารา

● สักสิรินทร์ เข็มทอง

‘ยางพารา’ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ภาคใต้และของประเทศไทย

ที่มีมูลค่าการส่งออกถึงปีละกว่า 3.4 แสนเมตริกตัน แบ่งออกเป็นยางแผ่นรมควัน 60,515 เมตริกตัน ยางแท่ง 147,908 เมตริกตัน น้ำยางข้น 86,766 เมตริกตัน ยางผสม 43,097 เมตริกตัน และอื่นๆ 6,333 เมตริก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น หลังจากได้มีการเปิดความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายนิ้ง พูซุย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายหวาง ซูเจียน รองผู้อำนวยการมณฑลซานตง ฯลฯ ได้ร่วมงานเปิดตัววัฒนธรรมมณฑลซานตง ประเทศจีน 2015

ในงานดังกล่าวมีการจัดสัมมนาวิชาการหนึ่งวัน นวัตกรรมภาพเขียนของศิลปินชาตง ห้องสมุดหนังสือ และการเปิดวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชิงเต่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท รับเบอร์วัลเลย์กรุ๊ปจำกัด

ทั้งนี้ ในด้านการวิจัยยางพาราของไทยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีผลงานกว่า 80% ของการวิจัยยางทั่วประเทศ และมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โทและเอก ใน 3 วิทยาเขตคือ หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และปัตตานี มีคณาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรในด้านดังกล่าวจำนวนมาก

นอกจากนี้จากแนวโน้มการขยายฐานอุตสาหกรรมของจีนมายังประเทศไทย

มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเรื่องยางระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสอนและวิจัย แปรรูปยางระดับสูงของจีนมาเป็น

มือโตภาคี เรื่องความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมยางพารา การประสานงาน การดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อการร่วมพัฒนาด้านยางพาราอย่างยั่งยืน ระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และกลุ่ม Rubber Valley ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่เป็นกลุ่มความ



ร่วมมือของบริษัททำธุรกิจยางรถยนต์ทั่วประเทศจีน

**วิทยาลัยนานาชาติ
จะช่วยเพิ่มมูลค่า
ยางพาราและมี
หน้าที่ในการผลิตคน**

» สักสิรินทร์ เข็มทอง

เวลานาน

เพื่อร่วมผลิตบุคลากรทั้งของไทยและจีน รวมทั้งมีการวิจัยและเปิดหลักสูตรระยะสั้น อีกทั้งเมืองชิงเต่ามีโรงงานผลิตยางรถยนต์จำนวนมาก และยังเป็นเมืองท่าเรือใหญ่ที่สุดของจีนในการขนส่งยางครั้งหนึ่งของประเทศอีกด้วย

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เดินทางไปร่วมงาน China (Qingdao) International Rubber Industry Exposition 2015 และกล่าวได้ร่วมปราศรัยหัวข้อ “การสถาปนาสถาบันยางนานาชาติ ไทย-จีน จะมีผลต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยางระหว่างไทยและจีนอย่างไร?” และประจักษ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า ในโครงการความร่วมมือ

นายซู่ศักดิ์ ลิ้มสกุล อธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งวิทยาลัย ว่าขณะนี้เป็นการพูดคุยในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรี เป็นรูปแบบ 2+2 คือเรียนที่ไทย 2 ปี แล้วไปเรียนที่จีนต่ออีก 2 ปี สำหรับปริญญาโท เป็น 1+1 การเรียนแบ่งเหมือนกับหลักสูตรปริญญาตรี

นอกจากนี้ การเปิดรับนักศึกษา ยังเปิดกว้าง เพราะเป็นหลักสูตรนานาชาติ สอนเป็นภาษาอังกฤษชนวนภาษาจีนเล็กน้อย เพราะต้องมีการไปศึกษาที่จีน ส่วนการเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยนั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากทางประเทศจีน รวมทั้งบริษัทเอกชนของจีน ที่มีฐานการผลิตในไทย เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม

สำหรับขั้นตอนต่อไป จะเป็นการพูดคุยกันในรายละเอียดของหลักสูตร เพื่อหาจุดร่วมกัน ให้หลักสูตรการศึกษาสามารถไปด้วยกันได้ เพราะเกณฑ์การศึกษาของแต่ละประเทศจะมีความต่างกันอยู่

ทั้งนี้ การจะรับนักศึกษาเพื่อเข้ามาศึกษาและเป็นผลผลิตจากวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน จะต้องมีความรู้ ความ

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 15 (2)

สามารถที่เหมาะสม และอยู่ในเกณฑ์การศึกษาที่มีองค์ประกอบครบทั้งของทั้งฝ่ายประเทศไทย และฝ่ายจีน

เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน จะเริ่มต้นรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2560 ประมาณช่วงเดือนส.ค. ส่วนของหลักสูตรปริญญาโท สามารถเปิดได้ในปีการศึกษา 2559 เพราะหลักสูตรชั้นนี้มีความพร้อมและมีการจัดการที่สะดวกกว่า

โดยการจัดหลักสูตรจะมี 3 สาขาด้วยกันในช่วงต้น ได้แก่ สาขาโพลีเมอร์ เอ็นจิเนียริง จะเน้นในเรื่องยางพารา โพลีเมอร์ และรับเบอร์เอ็นจิเนียริง ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนอย่างกว้างขวาง หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกๆ ที่เปิดสอนในประเทศไทย

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล การเรียนการสอนจะพยายามทำให้มีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติ โดยจะเน้นไปในเรื่องของเครื่องจักรกลที่จะใช้ในโรงงานยางพาราเป็นหลัก รวมทั้งเกี่ยวกับล้อรถยนต์

ส่วนสาขาอโตเมชัน จะเน้นในเรื่องการผลิตภายในโรงงานผลิตล้อรถยนต์ โดยเปิดทั้งปริญญาตรีและโท

สำหรับความคาดหวังในการเปิดวิทยาลัยยางพาราไทย-จีนนี้ อ.ชูศักดิ์ อธิบายว่า จะช่วยยกระดับของการเป็นศูนย์กลางทางด้านยางพาราของภาคใต้ เพราะวิทยาลัยนี้จะตั้งที่จ.สงขลา ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมและเพิ่มมูลค่ายางพารา ด้วยการตั้งโรงงานในพื้นที่แล้ว ในด้านวิชาการก็จะมีหน้าที่ในการผลิตบุคลากร ซึ่งจะมีการเน้นในเรื่องการผลิตล้อยนต์มากขึ้น หมายความว่า ในการเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ จะไม่ได้มีแต่คนไทยที่เข้ามาศึกษาเท่านั้น แต่จะเปิดกว้างกับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งจากอาเซียน

ส่วนในเชิงเศรษฐกิจก็จะช่วยส่งเสริมการลงทุน เพราะเมื่อจีนเข้ามาตั้งโรงงานในไทย เราก็พร้อมจะสามารถผลิตคนเข้าโรงงานได้ทันที รวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาทั้งอังกฤษและจีนได้

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 4

รัสเซียรับปากซื้อยางพารา 8 หมื่นตัน

ผู้จัดการรายวัน 360 – “พาณิชย์” แจ้งข่าวดี รัสเซียรับปากพิจารณานำเข้ายางพารา 8 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 131 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่เคยให้คำมั่นไว้ พร้อมเชิญชวนให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ด้านรัสเซียขอไทยขยายการลงทุนโรงงานน้ำตาล โดยพร้อมให้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ไทยได้หารือกับ Mr. Alexey Valentinovich Ulyukayev รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนารัสเซียตะวันออกไกล โดยได้ขอให้รัสเซียสนับสนุนการนำเข้ายางพาราจากไทยจำนวน 80,000 ตัน มูลค่าประมาณ 139.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเคยแจ้งความประสงค์เมื่อคราวเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือน ม.ค.2558 โดยเร่งรัดให้รัสเซียเร่งจัดส่งหนังสือแสดงความจำนงในการซื้อยางพาราจากไทยเพื่อให้ไทยสามารถจัดส่งสินค้ายางพาราดังกล่าวได้โดยเร็ว ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการของรัสเซียในการป้อนสู่ตลาดการผลิตรถยนต์และเครื่องปั้นที่กำลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัสเซียรับที่จะไป

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ไทยยังได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อจากเมืองดานังของประเทศเวียดนามผ่านไปถึงภาคตะวันออกของอินเดีย และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนเรื่องเส้นทางดังกล่าว และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม รัสเซียได้ขอให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย โดยเฉพาะการขยายการลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาล ซึ่งขณะนี้บริษัทของไทยคือ Sutech Engineering ได้ทำสัญญากับรัฐบาลรัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงานมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกำลังการผลิตมากกว่า 5 แสนตัน โดยได้ขอให้มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม และรัสเซียมีนโยบายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องภาษี การอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศเพื่อผลักดันการลงทุนให้เพิ่มขึ้นด้วย.



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

19 พฤศจิกายน 2558 หน้า 8

“พาณิชย์” ทวงสัญญานำเข้ายางพาราไทย รัสเซียขานรับอุตสาหกรรมรถยนต์เฟื่อง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย.นี้ ไทยได้หารือกับ รมว.พัฒนา รัสเซียตะวันออกไกล โดยได้ขอให้รัสเซียสนับสนุนการนำเข้ายางพาราจากไทย 80,000 ตัน มูลค่าประมาณ 139.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามที่ รมว.อุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเคย แสดงความประสงค์เมื่อคราวเดินทางเยือนไทยเมื่อเดือนม.ค.58 โดยเร่งรัดให้รัสเซียจัดส่งหนังสือ แสดงความจำนงในการซื้อยางพาราจากไทย เพื่อให้ไทยจัดส่งสินค้าได้โดยเร็ว ซึ่งจะรองรับ ความต้องการของรัสเซียในการป้อนสู่การผลิตรถยนต์และเครื่องบินที่กำลังเติบโตได้ ซึ่งรัสเซีย รับที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ไทยยังได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อกับเมืองดานังของเวียดนามผ่านไปถึงภาคตะวันออกของ อินเดีย และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เข้าสู่อาเซียน ซึ่งเป็น โครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียสนใจที่จะลงทุนในเส้นทางดังกล่าว และ ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไปอย่างไรก็ตาม รัสเซียขอให้ไทยเพิ่ม การลงทุนในภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย โดยเฉพาะขยายการลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาลที่จะให้ สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งขณะนี้บริษัท Sutech Engineering ของไทยได้ทำสัญญากับรัฐบาล รัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงานกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีกำลังการผลิตมากกว่า 500,000 ตัน.



พาณิชย์กางแผนส่งออก รุกเจาะตลาดเพิ่มมูลค่าการค้า

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.



นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอแผนปฏิบัติการ(โรดแมป) ส่งออกจากที่ใดหรือร่วมกับเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป้าหมายการส่งออกในปี 2559 และแผนระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกแห่งชาติ (พค.) ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้โดยตัวเลขเป้าหมายส่งออกปีหน้า เชื่อว่าจะเป็นบวกแน่นอน แต่คงยากที่จะเห็นการเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักเช่นในอดีต เพราะสถานการณ์โลกการค้าการลงทุนเปลี่ยนไปมาก

แผนปฏิบัติการปี 2559 จะเน้นเจาะตลาดเฉพาะมากขึ้น รวมถึงเจาะเป็นกลุ่มสินค้าและภาคบริการ โดยเฉพาะกลุ่มตลาด CLMV (เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาว) จะเป็นเป้าหมายหลักที่จะขยายตัวไปพร้อมกับการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาล หากไทยสามารถเข้าไปลงทุนหรือทำการค้าร่วมกับกลุ่ม CLMV ได้จะช่วยทำให้มูลค่าการค้าของไทยเพิ่มขึ้น และในอนาคตจะเป็นผลดีมากกว่าการค้าชายแดน

ขณะเดียวกัน กระทรวงยังได้รับมอบหมายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ให้มองภาพรวม และวางแผนการค้าการลงทุน ให้เป็นเป็นรูปธรรมใน 5 ปี จึงได้หารือ และมอบนโยบายผ่าน VDO conference ให้กับ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ในอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนร่วมกัน ขณะเดียวกัน ในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะมีการจัดคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรไทย-กัมพูชา ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยจะพบปะกับนายกษุณเข็น ของกัมพูชา ซึ่งน่าจะมีผลดีต่อการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น

นอกเหนือจากอาเซียน กระทรวง ยังมีแผนเจาะตลาดใหม่และสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ตลาดญี่ปุ่น คิวบา รัสเซีย อินเดีย จีน และอิหร่าน โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ยังมีแผนจะเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือด้านต่างๆต่อกัน อาทิ รัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และมีความต้องการสินค้าอาหารจึงน่าจะเป็นโอกาสของไทยและไทยเองก็ต้องการสินค้าพลังงานเช่นกันโดยในช่วงต้นปีหน้านายกรัฐมนตรีของไทย และประธานาธิบดีของรัสเซียอาจมีโอกาสได้พบปะกัน และน่าจะเกิดความมีอระหว่างกันตามมา

อีกทั้งในวันที่ 20-25 พฤศจิกายนนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และภาคเอกชน จะเดินทางไปประเทศอิหร่าน เบื้องต้นจะหารือถึงความร่วมมือในโครงการเมกะโปรเจกต์ การนำเข้าไถ่สัด เนื่องจากปลัสต์วร่วมทั้งขึ้นสวนยานยนต์ แฟชั่น สินค้าสุขภาพ และสปา และอาจรื้อฟื้นโครงการที่อิหร่านเคยเสนอไทยให้ใช้บาร์เทอร์เทรดข้าวกับน้ำมัน ซึ่งอาจขยายไปถึงสินค้าอย่างพารา ปีหน้ากระทรวงก็มีแผนจะไปเยือนคิวบาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและขยายไปยังประเทศใกล้เคียง

“ส่วนตลาดยุโรปแม้จะมีปัญหาเรื่องการก่อการร้าย ก็มองว่าไม่ได้กระทบต่อแผนผลักดันการส่งออก เพราะยุโรปมีศักยภาพการแข่งขันในตัวเองอยู่แล้ว”



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

ราคาประมูลวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ยางแผ่นดิบ	37.78	(18/11/2558)
ยางแผ่นรมควันชั้น3	39.79	(18/11/2558)
น้ำยางสด ณ โรงงาน	37.00	↓ 1.00
เศษยาง (100%) ณ โรงงาน	37.00	(18/11/2558)

คาดการณ์ราคาขายวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ ๆ กระตุ้นตลาด และความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลกยังคงชะลอตัว รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ส่งผลในเชิงลบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ในภาพรวม รวมถึงยางพารา

"พาณิชย์" แจงข่าวดี รัสเซียรับปากนำเข้ายางพารา 8 หมื่นตัน ด้านสหรัฐฯ รุกขยายการค้า-ลงทุนกับไทย (19/11/2558)

"พาณิชย์" แจงข่าวดี รัสเซียรับปากพิจารณานำเข้ายางพารา 8 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 131 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่เคยให้คำมั่นไว้ พร้อมเชิญชวนให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ด้านรัสเซียขอไทยขยายการลงทุนโรงงานน้ำตาล โดยพร้อมให้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น เผยสหรัฐฯ เสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุม TIFA หวังเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทยเพิ่มขึ้น ยินดีชวนไทยร่วมวง TPP

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ไทยได้หารือกับ Mr. Alexey Valentinovich Ulyukayev รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการรัสเซียตะวันออกไกล โดยได้ขอให้รัสเซียสนับสนุนการนำเข้ายางพาราจากไทยจำนวน 80,000 ตัน มูลค่าประมาณ 139.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเคยแจ้งความประสงค์ เมื่อคราวเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนม.ค.2558 โดยเร่งรัดให้รัสเซียเร่งจัดส่งหนังสือแสดงความจำนงค์ในการซื้อยางพาราจากไทยเพื่อให้ไทยสามารถจัดส่งสินค้ายางพาราดังกล่าวได้โดยเร็ว ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการของรัสเซียในการป้อนสู่ตลาดการผลิตยางยนต์และเครื่องปั้นที่กำลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัสเซียรับที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ไทยยังได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อจากเมืองดานังของประเทศเวียดนามผ่านไปถึงภาค ตะวันออกของอินเดีย และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนเรื่องเส้นทางดังกล่าว และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม รัสเซียได้ขอให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย โดยเฉพาะการขยายการลงทุนสร้างโรงงานน้ำตาล ซึ่งขณะนี้บริษัทของไทย คือ Sutech Engineering ได้ทำสัญญากับรัฐบาลรัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงาน มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิตมากกว่า 5 แสนตัน โดยได้ขอให้มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม และรัสเซียมีนโยบายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องภาษี การอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของแต่ละประเทศ เพื่อผลักดันการลงทุนให้เพิ่มขึ้นด้วย

นางอภิรดีกล่าวว่า ไทยยังได้หารือกับ Michael B. Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุน ไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) ทั้งระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อเนื่องกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

"ในการหารือกัน ไทยได้แสดงความยินดีกับสหรัฐฯ ที่สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) และได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงดังกล่าว ซึ่งสหรัฐฯ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และยังคงได้แจ้งว่าในระหว่างที่แต่ละประเทศต้องดำเนินกระบวนการภายในประเทศ เป็นอย่างช้าภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้นั้น สหรัฐฯ ยินดีที่จะหารือกับไทยคู่ขนานกันไป"

นางอภิรดีกล่าว

ที่มา MGR Online (18/11/58)